

**Thư Cảm Ơn Của Lm. Nguyễn Đình Ngọc Ofm. Đặc Trách Truyền Giáo Người Dân Tộc Raglai (28/10/2009)**

Giáo xứ Đồng dài Giáo Phận NhaTrang Đồng Dài, ngày 28 .10 2009 THƯ CẢM ƠN  
Trọng kính Cha Phaolô Trần Đức Hùng, Gia Trưởng Linh Hưởng GDBAPL, Kính thưa Cha, Con là Lm. Jc. Nguyễn Đình Ngọc ofm. Đặc trách Truyền Giáo Người Dân Tộc Raglai thuộc Huyện miền núi Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa . Con xin chân thành cảm ơn sự đóng góp, chia sẻ quảng đại và bác ái của Gia Đình Bác Aùi Phaolô cho công việc phục vụ người nghèo của chúng con . Chúng con xin hết lòng cảm ơn Cha và toàn thể anh chị em trong Gia Đình Bác Aùi Phaolô . Con xin phép được chia sẻ công việc của chúng con bên này : Chúng con lo cho đồng bào Sắc Tộc Raglai ( chủ yếu ) và 3 dân tộc khác gồm người Rađê, người Koho, và người Tring, từ năm 1974 đến giờ . Nhưng từ 1978 đến giờ, công việc trở nên khó khăn Vì nơi các đồng bào dân tộc thiểu số thuộc huyện miền núi và con thuộc huyện đồng bằng . Từ đó mọi sinh hoạt mục vụ đều bị ngăn cấm, cũng như đời sống phụng vụ . Anh chị em trên đó phải đi một đoạn đường khá xa ( gần nhất la 20km ; xa hơn hết la 35km ), để có thể tham dự thánh lễ hay học giáo lý . Phương tiện di chuyển khó khăn : người nghèo, ngay cả chiếc xe đạp cũng không có . họ dôi tiền để đi xe thô ( honda ôm ) hiện tại tiền xe rất cao, vì giá xăng lên ; gia đình khá hơn thì đi xe honda của nhà ( không chờ được bao nhiêu ) . Con cố gắng giúp đỡ tiền xăng . Con phục vụ sửa đậu nành và mì tôm cho họ có sức để trở về . Số giáo dân trên 1500 người rải rác trên 15 xã của Huyện miền núi Khánh Vĩnh . Điều chúng con đang cố gắng thực hiện và duy trì : - Bồi dưỡng các trưởng nhóm của các làng : trên 30 người - Mở 1 nhà trẻ tại 1 làng dân tộc ã( do họ chăm sóc ) - 1 phòng khán miễn phí đặc biệt vào chúa nhật và 2 ngày trong tuần : thứ tư và thứ sáu - Dự án trồng chanh giây . Về công việc truyền giáo : số người dự tòng không thiếu, nhưng việc dạy giáo lý thật nan giải, thiếu nhân sự ; việc dạy trên các làng cũng có nhiều thử thách, cảm đoán . Chúng con hy vọng các trưởng nhóm sẽ lãnh trách nhiệm ; nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều hạn chế ; nhất là đời sống kinh tế quá khó khăn . Nếu điều kiện thuận lợi hơn, số người trở lại sẽ nhiều gấp bội . Chúng con gửi đến Cha và Gia Đình Bác Aùi Phaolô vài ý niệm về công việc chúng con thực hiện bên này . Kính xin Cha chúc lành và tiếp tục cầu nguyện và yểm trợ chúng con để Nướ Chúa đượ tri đến và Danh Ngài cả sáng hơn . Con xin cảm ơn Cha và Gia đình Bá Aùi Phaolô thật nhiều . Xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành cho Cha và Gia Đình Bác Aùi . Kính chúc Cha mọi điều tốt lành . Kính mến, Lm. Jc. Nguyễn Đình Ngọc ofm.

1. Đám cưới người dân tộc, họ trao công (alliance) cho nhau (thay vì đeo nhẫn) 2. Rửa tội các dự tòng vào tháng 7/09 3, 4. Ăn uống theo phong tục người Raglai 5. Thường huấn các trưởng nhóm (2 ngày/tháng) 6. Công tác xã hội: phân phát gạo, mì tôm, nước mắm 7. Thánh lễ an táng tại làng dân tộc 8. Công tác các em trong gia đình: kiểm củi 9, 10. Lễ Giáng Sinh tại giáo xứ Đồng Nai 11. Lớp giáo lý các trẻ em (đã rửa tội và chưa rửa tội).

[http://conduongtinhyeu.org/D\\_4-663\\_1-2\\_2-126\\_3-126/](http://conduongtinhyeu.org/D_4-663_1-2_2-126_3-126/)